

HOẢ TỐC

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và công tác
chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/5/2021, tại trụ sở Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX họp phiên thứ 08 (chuyên đề) để bàn, thảo luận và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo về: (1) Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; (2) Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến các nội dung trên và ý kiến thảo luận; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Trong mấy ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp; số ca lây nhiễm tăng nhanh, nguy cơ lây lan trên diện rộng (*tính đến đến 07 giờ ngày 17/5/2021, tổng số có 348 trường hợp F0; 6.050 trường hợp F1; 29.232 trường hợp F2, chủ yếu liên quan đến các ổ dịch tại các khu công nghiệp*). Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, tập trung cao triển khai nhiều biện pháp điều tra truy vết, khoanh vùng, cách ly để sớm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, các lực lượng tuyến đầu (ngành y tế, quân đội, công an) đã nỗ lực, quyết tâm, triển khai thực hiện nhiệm vụ không kể ngày đêm. Tỉnh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, động viên, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hà Nội,... đã kịp thời chi viện, đồng hành cùng tỉnh chống dịch; nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ tỉnh cả về vật chất và tinh thần. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để toàn tỉnh đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao ủy ban bầu cử các cấp trong thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử; đặc biệt, đã chủ động, kịp thời triển khai quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành chuẩn bị phương án bầu cử phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhìn chung, các địa phương, các khu vực bầu cử đã có kế hoạch, phương án và sự chuẩn bị khá kỹ bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thật sự an toàn, dân chủ, công khai, minh bạch và là ngày hội của toàn dân,...

2. Để sớm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung toàn lực, với tinh thần quyết tâm cao nhất, quyết liệt, thần tốc để sớm kiểm soát, ngăn chặn thành công dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổng thể công tác phòng, chống dịch; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia, phối hợp hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

- UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhất (chỗ nào cần phong tỏa, giãn cách xã hội phải làm ngay). Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra sai sót. Trong đó lưu ý: Truy vết phải nhanh, thần tốc, triệt để; mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, nâng cao năng lực xét nghiệm và trả kết quả sớm nhất sau xét nghiệm; rà soát, bổ sung các điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến sẵn sàng đáp ứng khi số lượng F0, F1 tăng cao; bảo đảm điều kiện vật chất, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Quan tâm công tác hậu cần, bảo đảm các điều kiện, trang thiết bị, thuốc men, sinh phẩm, hóa chất,... cho công tác phòng chống dịch. Rà soát xác định, đề xuất cụ thể các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ, tăng cường cho tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo Trung ương, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy các chương trình kiểm tra, làm việc của các đoàn công tác Trung ương tại tỉnh.

- Có kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của tỉnh với cán bộ, chuyên gia, lực lượng hỗ trợ của Trung ương, tỉnh bạn đến hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm thăm hỏi, động viên và bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt của các lực lượng hỗ trợ cho tỉnh.

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan phải có giải pháp ngay để nâng cao năng lực xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm về các địa phương; không để tình trạng tồn đọng mẫu hoặc xét nghiệm xong nhưng chậm xử lý để gửi trả kết quả về địa phương. Trường hợp cần bổ sung, tăng cường lực lượng hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, phải chủ động báo cáo, đề xuất ngay. Chỉ đạo lấy mẫu, xét nghiệm sớm cho các lực lượng tham gia phòng, chống

dịch và các thành phần tham gia công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh thống nhất phương án cập nhật, xử lý thông tin phục vụ điều tra, truy vết để nâng cao hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với lực lượng chức năng và thực hiện nghiêm túc biện pháp sản xuất an toàn, phòng chống dịch; kiên quyết dừng hoạt động những doanh nghiệp không bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực đồng hành, hỗ trợ cùng chính quyền phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục vận động, tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân; huy động các tổ chức hội, hội viên tham gia, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các nơi khó khăn, nhất là trong các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội bảo đảm không để ai bị đói.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo nhiệm vụ được phân công, địa bàn phụ trách; chủ động phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Giao đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, phát huy hiệu quả của Tổ Covid cộng đồng tại các khu dân cư; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, báo cáo.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin, phản ánh đầy đủ, toàn diện, kịp thời, khách quan về tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của các lực lượng. Đồng thời, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, không đúng sự thật (nhất là trên không gian mạng) gây hoang mang trong dư luận, nhân dân.

2.2. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Rà soát kịch bản bầu cử bảo đảm sát với tình hình dịch Covid-19 thực tế tại từng địa phương, đơn vị bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ (đã được Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai tại Hội nghị trực tuyến ngày 14/5/2021); rà soát kỹ từng mặt công tác, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung còn lại bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát sinh; những vấn đề chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo với cơ quan cấp trên để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách cử tri, nhất là danh sách người địa phương phải đi cách ly tập trung và những khu vực bầu cử có điểm cách ly tập trung để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử. Rà soát, kiện toàn các tổ bầu cử bảo đảm đủ số lượng theo quy định, trong đó đặc biệt lưu ý việc bổ sung thành viên tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất phục vụ cho công tác bầu cử (nhất là hòm phiếu phụ lưu động, con dấu, nước sát khuẩn, khẩu trang,...) để triển khai theo đúng kịch bản, phương án đề ra.

- Chuẩn bị kỹ các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử; kế hoạch bầu cử phải thật cụ thể, chi tiết (phân rõ thứ tự từng khu vực, ngõ, phố bỏ phiếu; phương án lấy phiếu tại các khu cách ly tập trung, các trường hợp cách ly tại nhà) và bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học để giảm tối đa việc tập trung đông người, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định cho các cử tri trong ngày bầu cử.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn từ nay đến hết ngày bầu cử; nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử; thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch Covid-19 để nhân dân hiểu rõ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch khi tham gia bầu cử. Kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử tại địa bàn được phân công phụ trách. Phân công đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn huyện Tân Yên./.

Nơi nhận:

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- UBND các huyện, thành phố,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

